

## PHỤ LỤC I : VẬN HÀNH TIÊN TRI

Phần này chúng tôi chỉ kể lại một vận hành tiên tri cho một hành giả với nhu cầu : Vượt biên ra nước ngoài sẽ trải qua vận mạng ra sao?

-Xin cho biết giờ ngày tháng năm sanh.

-Tôi sanh lúc 3 giờ 30 ngày 24 tháng 7 năm Quý Mùi đã được 40 tuổi.

-Anh nên nhớ là chúng tôi theo nguyên tắc Tam thiên dịch số, chứ không bói toán theo dịch số mà chỉ có phần vận hành tiên tri theo nhu cầu, một phần rất cao thâm của Tam thiên dịch số.

-Tôi lo lắng vượt biên khó khăn và sang xứ lạ quê người, tha phương cầu thực, bất đồng phong tục tập quán, và nhứt là ngôn ngữ rất khó thông đạt trong thời gian ngắn, trở ngại công việc mưu sinh, mặc dầu vậy, cũng phải bỏ nước ra đi tìm tự do sống thoái mái hơn với chế độ quá tàn bạo, cả nước là nhà tù vĩ đại, còn mỗi địa phương là ngục tù không bản án.

-Nguyên tắc vận hành tiên tri này chúng tôi chỉ nhớ những điều nội tổ hướng dẫn khi còn nhỏ, bây giờ thất nghiệp do tù đầy về, bị lệ thuộc thành phần nguy quân, nguy quyền, không có hộ khẩu và chứng minh nhân dân, nghèo đói, không có phương tiện sống, phải lén lút làm thầy tú ngộ, kiếm chút cháo nên phải sưu tra lại Tam thiên dịch số, độ nhứt, anh đặt nhu cầu vận mạng, chúng tôi phải theo nguyên tắc dài dòng thỉnh đoán cho anh biết và xin giữ kín chuyện này, cho tôi không bị tù đầy nữa. Thành thật biết ơn.

Theo nguyên tắc, trước tiên chúng tôi bấm độn theo giờ ngày tháng năm sanh được ra cung Đoài ☱

Cung Đoài làm thể mạng cung, tức là bán thức hệ thứ nhứt.

Kế tiếp chúng tôi tìm lại Bát hướng phi mạng cung của tuổi Quý Mùi được Đệ tam phi mạng cung.

Đệ tam Phi mạng cung có tới 8 cửa thành đạt tới 8 bán thức hệ phối hợp với bán thức hệ thứ nhứt cho ra 8 thức hệ riêng biệt tốt xấu tùy theo vận hành tiên tri của hành giả:

Chúng tôi tra lại Bát hướng phi mạng cung của Đệ Tam cung có được:

1.- Hướng Bắc cửa Phục vị theo Trung thiên đồ bản được bán thức hệ Ly ☲. Phối hợp với bán thức hệ Đoài cho ra thức hệ TRẠCH HỎA CÁCH ☱ số 55 có nghĩa là : Bỏ cái cũ.

2.-Hướng Đông Bắc cửa Ngũ quý theo Trung thiên đồ bản được bán thức hệ Khảm ☵. Phối với bán thức hệ Đoài cho ra thức hệ TRẠCH THỦY TIẾT ☱ số 57 có nghĩa là: Vật không thể lia tan.

3.-Hướng Đông cửa Thiên Y theo Trung thiên đồ bản được bán thức hệ Tốn ☴. Phối hợp với bán thức hệ Đoài cho ra thức hệ TRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ ☱ số 63 có nghĩa là : Ngã đổ.

4.-Hướng Đông Nam cửa Sanh khí theo Trung thiên đồ bản được bán thức hệ Đoài ☱. Phối hợp với bán thức hệ Đoài cho ra thức hệ TRẠCH THUẦN ĐOÀI ☱ số 64 có nghĩa là: Hiện ra.

5.-Hướng Nam cửa Duyên niên theo Trung thiên đồ bản được thức hệ Càn ☰. Phối hợp với bán thức hệ Đoài cho ra thức hệ TRẠCH THIÊN QUẢ ☱ số 15 có nghĩa là: Quyết định.

6.-Hướng Tây Nam cửa Tuyệt Mạng theo Trung thiên đồ bản được thức hệ Khôn ☷. Phối hợp với bán thức hệ Đoài cho ra thức hệ TRẠCH ĐỊA TỤY ☱ số 28 có nghĩa là: Tụ hợp.

7.-Hướng Tây cửa Họa hại theo Trung thiên đồ bản được bán thức hệ Chấn ☳. Phối hợp với bán thức hệ Đoài cho ra thức hệ TRẠCH LÔI TỤY ☱ số 39 có nghĩa là: Theo không duyên cớ.

8.-Hướng Tây Bắc cửa La sát theo Trung thiên đồ bản được bán thức hệ Cấn ☶. Phối hợp với bán thức hệ Đoài cho ra thức hệ TRẠCH SƠN HÀM ☱ số 48 có nghĩa là: Mau lẹ.

Chúng tôi đã truy ra được 8 thức hệ về vận hành tiên tri cho hành giả, lấy ý nghĩa của 8 thức hệ này chúng tôi được ý nghĩa như sau:

Vượt biên thành công, lìa xa quê hương (1), nhưng lòng vẫn nhớ mờ mã tổ tông, thân bằng quyến thuộc (2), phải chịu khó khăn thất bại nhiều lần trong mưu sinh (3), nhờ trì chí kiên nhẫn lần hồi công ăn việc làm được hanh thông (4), quyết định khuếch trương công nghiệp (5), được nhiều thân hữu

và mạnh thường quân tiếp trợ viên mãn (6), tuy nhiên vì có nhiều người gạt gẫm theo lời dụ dỗ mà làm lạc noi theo (7), sớm thức tỉnh nhanh chóng rời xa kẻ giả dối để tự lo lấy công nghiệp thành công (8).

Vậy kết luận việc vượt biên thánh đạt, nhưng phải cố gắng tự lực vươn lên, tránh những dụ dỗ của gian phi mới trọn vẹn cuộc sống.

Theo kết quả này hiện nay hành giả vượt biên này đã thành công khuếch trương công nghệ sửa chữa Ô tô ở Miền Đông sống thoải mái và đã thoát nạn Việt Kiều yêu nước về Việt Nam mấy bận thấy rõ bộ mặt lừa bịp của Việt cộng qua điển hình của Trần Trường và Nguyễn hải Bình mà gấp rút bỏ của chạy thoát thân.

Khi hành giả này có dịp gặp chúng tôi đã tỏ lòng kính nể cho việc vận hành tiên tri.

Còn vận hành tiên tri cho quốc gia dân tộc, chúng tôi chỉ nhớ loáng thoáng nguyên tắc nội tổ hướng dẫn, và cũng chưa sử dụng được như Trạng Trình, nhưng xin nêu lên nguyên tắc chính yếu :

1.- Vận hành Thể mạng quốc gia dân tộc tìm bản thức hệ chính rất nhiều khi là phải thấu đáo Thiên văn Địa lý của quốc gia, tức là phải thông qua thời gian lập quốc từ nguồn gốc cho đến ngày tính Thể mạng quốc gia, cho có được bản thức hệ chính.

2.- Vận hành Phi mạng quốc gia phải thông qua 8 cửa Bát cung qua từng giai đoạn lịch sử luôn cả thời gian tính và không gian tính, mà nội tổ đã từng cho biết Việt Nam mang khổ ách gần 1 thế kỷ do đã phạm tội ác quá nặng trong bước đường tạo lập quốc gia từ Bắc chí Nam, giết hại dân chúng và quân nhân bản địa quá nhiều, nợ máu xương chồng chất, hiện nay đã phân chia quốc cộng mà thật sự không có thực quyền, rồi đây còn phải mang họa lệ thuộc bạo quyền trên dưới 40 năm trả nợ tiền kiếp ở Miền Nam. Lại phải một phen di tản nữa sau khi di tản lần đầu từ Bắc vào Nam, lần này túa ra khắp Năm châu Thế giới. Nhưng sẽ được ân thưởng biệt lập thành Thánh địa của một tôn giáo mới của Việt Nam quảng bá khắp hoàn cầu, rồi trở nên cường quốc với một quốc gia hoàn toàn thay hình đổi dạng. Dân chúng hiền lành tu hành chơn chính sẽ được chuyển sang qua cuộc sống địa đàng sau cơn hoạn nạn.

Chúng tôi tài sơ trí thiếu, chỉ ghi lại những hiểu biết chân thật, kính xin quý vị cao thâm uyên bác chỉ dẫn thêm hầu mở rộng kiến thức, thành thật đa tạ.